



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ผลพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565

ตามที่ ธนาคารออมสินได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยการบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยประสานงาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ให้ผู้สนใจได้ยื่นข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 และกำหนดหมดเขตเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการตามกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้วนั้น โดยผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 ดังรายชื่อโครงการตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะหน่วยประสานงาน จะประสานผู้รับผิดชอบโครงการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ ให้ตรงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา มิชะมา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อเสนอโครงการย่อยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นโครงการอบรมวิทยุพัฒนาพื้นที่ ปี 2565

แนวทางการพัฒนา	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	สังกัด
การพัฒนาตามนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชน, โยธาสเตย์	1.นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนโยธาสเตย์บ้านนา จอก ชุมชนบ้านนาจอก อำเภอเมืองนครพนม	1.รศ.ดร. ญ่าบุษ ฤๅลาตี 2.ดร. ปรีดาธิ์ ศิริรัตน์ 3.อาจารย์อานันท์นิติย์ มิรัมย์ย์	คณะวิทยาการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		1.นางสาวภัทรนันท์ ภัฏจนวิภาพร 2.นางสาวสุจิตรา แสนจันทา 3.นางกัญญาพัฒน์ นบธิ์เอตรง 4.นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์	วิทยาลัยวิชาตพมม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสินค้า O-TOP	1.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มใย ท้องถิ่นวิสาหกิจ ชุมชนบ้านพยอม อำเภอท่าอุเทน 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าอ้อมคราม ชุมชนบ้านซำ อำเภอศรีสงคราม	ผศ.ดร.ศรัสุตา ตั้งใจดี 1.นางสาวสุจิตรา หงษ์ภมมย์ 2.นางนิสากา พุทธิวงศ์	คณะศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
		1.อาจารย์สุภาภรณ์ พรหมเทพ 2.อาจารย์คุณฐิ์ ช่างยสุช 3.อาจารย์นิศากา ศรีชัยรัตน์	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
		1.นางสาวสุจิตรา หงษ์ภมมย์ 2.นางนิสากา พุทธิวงศ์	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี